



ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563

ปีที่: 25

ฉบับที่: 8805

หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 43.93 Ad Value: 32,947.50

PRValue (x3): 98,842.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งต่อการให้ปันเวลาเพื่อสังคม

ส่งต่อการให้ปันเวลาเพื่อสังคม



ปันเวลาการทำงาน แบ่งเวลาการบริหาร เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม มูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน โดย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานใหญ่มอบเงิน 70 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อสร้างห้อง ICU และห้องปลอดเชื้อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงนามสนับสนุนโครงการบ้านร่วมทางฝัน 5 ยกถ้าไรทุกบาทส่งต่อ 4 โรงพยาบาลรัฐ

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการบ้านร่วมทางฝันว่า จากจุดเริ่มต้นในช่วงปี 2547 มีการริเริ่มพัฒนาโครงการบ้านร่วมทางฝัน 1 ย่านลำลูกกา คลอง 2 เป็นรูปแบบทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ จำนวน 254 ยูนิต และเมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2550 บริษัทได้นำกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านบาท มอบสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณพ่อ-ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารักษาตัวอยู่ ทั้งหมดทั้งหมดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด "ปันเวลาส่วนที่เหลือเพื่อสังคม"

หลังจากนั้นไม่นานได้เปิดโปรเจกต์ที่ 2 พัฒนาบ้านร่วมทางฝัน ย่านลำลูกกา คลอง 4 มีทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และโฮมออฟฟิศ จำนวนทั้งสิ้น 184 ยูนิต ครั้งนี้มอบผลกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด 40 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปสร้างศูนย์โรคไต ส่วนโครงการบ้านร่วมทางฝัน 3 พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น 4 อาคาร ย่านคลองหลวง โครงการแล้วเสร็จในปี 2557 กำไรทั้งหมด 40 ล้านบาท มอบให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อสนับสนุนในโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด พร้อมกับจัดซื้อรถพยาบาล

โดยล่าสุด ปี 2563 ทางบริษัทได้มีการพัฒนาโครงการ "บ้านร่วมทางฝัน 4 ย่านเพชรเกษม-บางแค" เป็นคอนโดมิเนียม Low-

rise มีห้อง 2 แบบ คือ 1 ห้องนอน ขนาด 30 ตารางเมตร และ 1 ห้องนอน ขนาด 35 ตารางเมตร ทั้งหมด 196 ยูนิต ราคาเริ่ม 1.44 ล้านบาท* สร้างเสร็จพร้อมโอนเข้าอยู่แล้ว ปัจจุบันบ้านร่วมทางฝัน 4 ยังเหลือขายอีก 20% สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการทำบุญและสร้างกุศลช่วยสังคมไปด้วยกันกับมูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน โดยบริษัทเสนาฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1775 กด 34 Chat สอบถามทางไลน์ได้ <https://lin.ee/sTGtHFq> หรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ <https://www.sena.co.th/project/ruam-tang-fun-4/>

สำหรับโครงการบ้านร่วมทางฝันนั้นมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 4 โครงการ โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดงานมอบเงิน จำนวน 70 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อสร้างห้อง ICU และห้องปลอดเชื้อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทำให้ปัจจุบันมียอดการบริหารจัดการเงินจากกำไรทุกบาทเพื่อมอบให้กับการกุศล รวมทั้งหมดมากกว่า 200 ล้านบาท

เพื่อเป็นการสานต่อและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทางมูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน โดย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้มีการจัดพิธีลงนามสนับสนุนระหว่างโครงการบ้านร่วมทางฝัน 5 กับ 4 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 3.โรงพยาบาลศิริราช 4.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำหรับโครงการบ้านร่วมทางฝัน 5 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในปลายปี 64 หรือราวต้นปี 65

เหนือสิ่งอื่นใดโครงการบ้านร่วมทางฝันทุกโครงการที่ผ่านมานี้ไม่อาจจะบรรลุตามเป้าหมายได้หากขาดแรงสนับสนุนจากพันธมิตรในสาขาต่างๆ อาทิ สถาบันทางการเงิน บริษัทและร้านค้าต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทำให้โครงการบ้านร่วมทางฝันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี.



ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/บทความ

วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563

ปีที่: 25

ฉบับที่: 8805

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 104.41 Ad Value: 78,307.50 PRValue (x3): 234,922.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สถานีบ้านเรา: หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี TU ๑๓ มรดกความคิด ๒๐...

หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี TU ๑๓ มรดกความคิด ๒๐ ธค.๖๓ เพื่อนกันตลอดกาลที่สนามฟุตบอล มธ.

๑ สถานีบ้านเรา

ปาริชาติ ประคองจิตร์

มรดกความคิด ๕๐ ปี TU ๑๓ หนังสือเล่มโต ที่บรรดาเหล่าวิทยุเพชรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น ๑๓ Limited Edition ร่วมร้อยเรียงกลิ่นกรองจากประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความรู้ ตลอดจนสรุปบทเรียนต่างๆ นำมาถ่ายทอดเป็นตัวอักษร “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” เพื่อร่วมแบ่งปันแก่กันและกัน และมอบเป็นมรดกทางความคิดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นอีกหนึ่งเล่มในบรรดาหนังสือที่หน้าอ่าน และบรรดาคอหนังสือทั้งหลายไม่ควรพลาด อาจารย์ปิยะ-รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี ประธานรุ่น TU ๑๓ เชิญชวนเพื่อนร่วมรุ่น TU ๑๓ พบกันในบรรยากาศชิลๆ ๒๐ ธ.ค.ที่สนามฟุตบอล มธ.ตั้งแต่สี่โมงเย็น มีซุ้มอาหารคาวหวานพร้อมดนตรีซึ้งกล่อม ของขวัญจับฉลาก เวทีพลอร์ย้อนเวลากันอย่างสนุกสนาน

การจุดประกายในการทำหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากที่เพื่อนๆ ร่วมรุ่นในกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนนัดพบปะกัน มีอาจารย์ปิยะ, อาจารย์มด-ธนภัทร เอกกุล และบ๊อบ-วัชรินทร์ วามะสุรีย์ ได้พบกันแล้วนัดมาเจอมาคุยและสังสรรค์กันเป็นประจำ ชัยป์พยายามสู่ความฝันว่าเราน่าจะมีการรวมตัวพบปะพูดคุย ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันแบบทั้งรุ่นเลย จึงเริ่มมีการฟอร์มทีมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยนัดกันในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ ที่สโมสรกองทัพบกทั้งนี้แถม (พ.อ.สันติศิริ เวชศิลป์) เป็นผู้จัดสถานที่ให้นัดพบกันราวๆ ๗-๘ คน เพื่อวางกรอบกว้างๆ ในการจัดงานสังสรรค์รวมรุ่นโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของรุ่น TU ๑๓ ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ เป็นการพูดคุยเตรียมการและความพร้อมล่วงหน้าเป็นเวลาถึง ๒ ปี โดยมีการวางตัวประธานจัดงานคืออาจารย์ปิยะ ให้เป็นพองานรับผิดชอบการดำเนินงาน แล้วจึงตามมาด้วยโอเดียบรรเจิดว่าน่าจะร่วมกันจัดทำหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งด้วย เพื่อมอบเป็นที่ระลึกในโอกาสเลี้ยงสังสรรค์วันรวมรุ่น ดังที่อาจารย์ปิยะได้เขียนเป็นบทกลอนเล่าบรรยากาศเอาไว้ว่า

*Start up เริ่มนำต่ำกว่าลิบ/เราได้หยิบห้าลิบปีชี้เอาไว้/เกือบสองปีมีเวลาพากันไป/พบกันได้เดือนละครึ่งก็ยังคง/มีความคิดหลากหลายขยายกว้าง/บนเส้นทางเปิดไว้ให้เต็มทั้ง/ทั้งคณะทั้งห้องช่องทางมี/ประเด็นชี้เริ่มจัดการจัดการ/ได้บุญยงค์เปิดศึกให้ศึกคัก/เอาหมุดปักเปิดไว้ใช้เป็นฐาน/“มหาวิทยาลัย” ถิ่นอาคาร/เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มเรา/มีบุญยงค์ พิรพล สองคนหลัก/ช่วยพิทักษ์เรื่องราวได้สหายเขา/จะจัดงานค่าใช้จ่ายนั้นไม่เบา/งานเยียนเหย้าห้าลิบปีต้องมีทุน/งานเยียนเหย้ามาพร้อมของแจก/เม็ดตอนแรกอยากขายบัตรจัดอุดหนุน/แต่เพื่อนบอกมาให้เห็นก็เป็นบุญ/จึงเปลี่ยนหมุนจัดคอลล์ใหญ่ใช้จัดงาน

การดำเนินงานค่อยๆ คืบหน้ามาเรื่อยๆ มีการนัดประชุมกันราวสองเดือนครึ่งและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ที่สำคัญคือบุญยงค์อดีตประธานชมรมกีฬาและนักกีฬาปีงองในรุ่นปี ๒๕๑๓ ได้เปิดห้องประชุมบนชั้น ๘ ของอาคารมหาวิเศษศิลป์ ย่านรามอินทรา ๑๔ ไว้ให้เป็นพื้นที่นัดประชุมอย่างเป็นทางการเป็นหลักแหล่ง รวมทั้งมีพิรพล ตรีเยเกษม อดีตประธานนักศึกษา รุ่น ๑๓ มาร่วมเสริมทัพ ทั้งเป็นทุนหลักและเป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ให้กองกำลัง งานต่างๆ จึงค่อยๆ ชัดเจนและขับเคลื่อนขยายตัวต่อเนื่องไป

ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือการจัดระดมทุน โดยเป็นการจัดคอลล์การกุศลหารายได้ในเดือน พ.ค.๖๒ แต่ต่อมาด้วยน้ำใจอันงดงามของทุกคนจึงมีความเห็นร่วมกัน ให้มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เนื่องในวันธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ และเงินที่เหลือส่วนหนึ่งคณะจัดงานยังได้ร่วมกันอนุมัติให้มอบแก่โรงเรียนที่จังหวัดตรัง ที่นักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่น ๑๓ ได้ไปออกค่ายและริเริ่มสร้างอาคารโรงเรียนขึ้นไว้ โดยมอบเงินสดจำนวน ๒๔๔,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาโรงเรียน ส่วนเงินจัดงานเยียนเหย้าค่อยๆ ไปด้วยกันใหม่

เดิมทีนั้นวันจัดงานถูกกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๓ แต่ครั้งเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์โควิด-๑๙ จึงมีการเลื่อนการจัดงานออกไปอีก และเงินที่เตรียมไว้ล่วงหน้าส่วนหนึ่งสำหรับใช้ในการจัดงานก็ยังได้มอบบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ที่ในช่วงเวลานั้นได้ถูกทางการขอใช้จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ก่อน โดยร่วมกันมอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ สำหรับจัดซื้อหน้ากากและอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

*Spirit มีให้เห็นเป็นประจักษ์/มีความรักร่วมมือนัดมีประสาน/โดยมีหมู่พร้อมทีมช่วยจัดการ/ได้เงินล้านจากเพื่อนหนุน



ไทยโพสต์

Thail Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/บทความ

วันที่: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563

ปีที่: 25

ฉบับที่: 8805

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 104.4**Ad Value:** 78,307.50 **PRValue (x3):** 234,922.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สถานีบ้านเรา: หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี TU ๑๓ มรดกความคิด ๒๐...

สร้างบุญกัน/เมื่อเสร็จจกอล์ฟภูมิใจกันบรรยากาศ/ธรรมศาสตร์
หนึ่งสามงามลีลัน/คนโน้นหนอยคนนี่นิตคิดร่วมนกัน/มันเกินพันทุก
สิ่งเพราะจริงใจ/เงินครึ่งล้านพร้อมใจให้ธรรมศาสตร์/สองแสน
กว่าบาทค่ายตรงตั้งงบให้/เงินจากกอล์ฟสร้างกุศลระคนไป/หาก
ที่ใดเพื่อนพบเจอเสนอมา/เตรียมความพร้อมทุกด้านสถานที่/ทั้ง
ดนตรีสื่อกระแสไฟฟ้าค้นหา/ทำหนังสือข้อคิดหลากหลาย/เสริม
ปัญญาประสบการณ์ผ่านมุมมอง/จุฑามาโควิดเกิดพิชิตจัด/กระพืด
พิชิตโลกเราให้เศร้าหมอง/กระจายตัวกระทบเราเยือนเหย้าดอง/
คอยนั่งจ้องวันใดจะคลายลง

ปรากฏการณ์โควิด-๑๙ ป่วนโลกเริ่มเห็นเค้าลางความร้าย
แรงมาตั้งช่วงปลายปี ๒๕๖๒ และยังคงสร้างหายนะลูกกลมใบใน
หลายๆ ประเทศทั่วโลก จนในราวๆ เดือน มี.ค.๖๓ สถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเมือง เกิดการล็อก
ดาวน์ประเทศ ประชาชนต้องพร้อมใจกันใส่หน้ากาก หลีกเลี่ยง
ทาง หันมา work from home และต่างพากันเว้นระยะห่างตาม
แนวทาง social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโค
วิด-๑๙ และแน่นอนยอมส่งผลกระทบต่อถึงกำหนดงานวันนัดสังสรรค์
เลี้ยงรุ่น ที่ทุกคนต่างเฝ้ารอก็ยอมต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่กำหนด
ตราบดีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ยังไม่มีคลี่คลายลง

สำหรับกำหนดการปิดต้นฉบับการจัดทำหนังสือรุ่น ที่ได้
ชื่อว่า มรดกความคิด ๕๐ ปี TU ๑๓ จึงมีการเลื่อนออกไปตาม
สถานการณ์ ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องส่งผลกระทบต่อการจัดทำหนังสือ
ทำให้ได้ผลงานคุณภาพคับแก้วมาจากนักเขียนในรุ่น ๑๓ ถึง
๗๕ เรื่อง จากนักเขียนจำนวน ๗๓ ท่านด้วยกัน จากเดิมที่แรก
เริ่มคาดว่าจะมีเรื่องส่งเข้ามาเพียงราวๆ ๒๐ กว่าเรื่องเท่านั้น
เอง แต่การถดถอยปรากฏว่าภายใต้การนำทีมของ ปฏินันท์ สันติ
เมทนีดล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
รังสิต อดีตบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
และสื่อมวลชนอีกหลายสำนัก ที่เข้ามารับหน้าที่หัวเรือใหญ่ เป็น
สาราณียกรคู่กับพิชิต จงสถิตย์วัฒนา ดูแลอำนวยความสะดวก
หนังสือเล่มนี้ ที่ประกอบด้วยคณะบรรณาธิการทั้งสิ้น ๑๑ คน
ทั้งนี้ สถาพร ลิ้มมณี เจ้าของโรงพิมพ์เดือนตุลาพร้อมทีมงาน
รับหน้าที่ดูแลการผลิต งานโมโนกราฟิกจัดเป็นรูปเล่มสวยงาม
ศศ.ทิพย์วรรณ สุชีโมกข์, รุจี ยูวดี ออกแบบปกด้วยการนำโลโก้
กราฟิกที่พิสิธรรม ดริยะเกษม บุตรชายของพีรพล ดริยะเกษม
ออกแบบไว้อย่างทันสมัย

เวลาผ่านไปสถานการณ์การจัดการและรับมือกับโควิด-๑๙
ในประเทศเริ่มผ่อนคลายลงบ้าง ประเทศไทยจัดเป็นประเทศ
ต้นแบบในการรับมือกับโควิด-๑๙ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เวลาต่อมากำหนดการจัดงานสังสรรค์เลี้ยงรุ่นถูกกำหนดขึ้นใหม่
แล้วเป็นวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ ณ บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กระบวนการจัดทำหนังสือค่อยๆ คืบหน้าไปอย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน ถึงเดือนตุลาคมหนังสือปิดรับต้นฉบับเรียบร้อย
แล้ว จำนวนข้อเขียนที่ส่งเข้ามาทั้งหมด ๗๕ เรื่อง จากนักเขียน
๗๓ คน ทำให้คาดการณ์เบื้องต้นได้ว่าจำนวนหนังสือจะหนาราว
๗๐๐ กว่าหน้า หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าหนังสือจะหนาหรือ
หนักเกินไปหรือไม่ ต่างคนต่างก็รอคอยที่จะเห็นหนังสือออกมา
เป็นรูปเล่มด้วยใจระทึก

และแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจรูปต้นฉบับและการ
จัดทำรูปเล่ม ในการตรวจรูปแรกและรูปที่สองมีการแจก
จ่ายและเวียนกันอ่านไปตามบ้านของทีมงานกอง บ.ก.ที่รับอาสา
ตรวจรูป และในรูปที่สามที่เบื้องต้นแรกคิดกันว่าจะเป็นรูป
สุดท้าย ทาง บ.ก.ใหญ่ขอระดมทีมงานตรวจรูปเข้าไปช่วยตรวจ
ปิดท้ายกันที่โรงพิมพ์ แต่เนื่องจากความประณีตพิถีพิถันในการ
ทำงานของ บ.ก.จึงยังปิดงานไม่ได้ และทำให้มีรูปที่สี่ซึ่งเป็นการ
ตรวจปิดงานครั้งสุดท้าย ซึ่งในครั้งนี้อยู่สปีดรับผิดชอบและจิต
วิญญาณความเป็น บ.ก. ทาง บ.ก.ปฏิทินที่ยืนยันว่าจะขอตรวจ
ปิดต้นฉบับสุดท้ายนี้ด้วยตนเอง โดยหอบเอาต้นฉบับทั้งหมดกลับไป
บ้าน และใช้เวลาทุ่มเทให้การตรวจงานหนังสือ โดยเข้า
นอนหลังเที่ยงคืนติดต่อกันหลายต่อหลายคืน

หลังจากดูแลงานจัดทำต้นฉบับทั้งหมดเสร็จจึงส่งเข้าโรงพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๐ ต.ค.๖๓ พีรพล ดริยะเกษม มอบหมายให้
อ.ปฏิทินเป็นตัวแทนนักศึกษาธรรมศาสตร์ รุ่น ๑๓ ร่วมกับทีมงาน
กอง บ.ก.บางส่วนเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ในโอกาสขึ้นปีที่ ๒๕ สำนักงานย่านคลองเตย
อ.ปฏิทินที่ได้นำตัวอย่างม็อกอัพขนาดเท่ารูปเล่มจริงของหนังสือมาให้
ทุกคนได้เห็นและชื่นชม ตัวอย่างที่ออกมาดูแล้วสวยงาม รูปเล่มหนังสือ
ก็ออกมาดูดีไม่ได้น่าจนเกินไป และวันรุ่งขึ้น อ.ปฏิทินก็ออกเดิน
ทางไปพักผ่อนที่หัวหินพร้อมครอบครัว หลังกลับจากหัวหินได้เพียงวัน
เดียว อ.ปฏิทินที่มีอาการปวดท้อง ท้องเสียและอาเจียน ถูกนำตัวส่งโรง
พยาบาลเซ็นทรัลเจเนอรัล ๑ คืนและส่งมาห้องไอซียู รพ.ราชวิถีอีก ๑
คืน

หลังเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู ตรงกับวันที่ ๒๗ ต.ค.
๖๓ เวลา ๒๒.๐๕ น. สาราณียกรหนังสือ มรดกความคิด TU ๑๓
ก็ได้ตัวจากไปอย่างกะทันหัน เหลือเพียงผลงานหนังสืออันทรง
คุณค่าเล่มสุดท้าย เป็นมรดกทางความคิดที่จะคงอยู่เป็นความ
ทรงจำที่งดงามสืบต่อไปให้เพื่อน ๆ ร่วมรำลึกถึงความเสียสละ
และแรงกายแรงใจที่ทุ่มเททำงานอย่างที่เรียกว่าถวายชีวิต ดัง
เรื่อง “อ่อนหยุนพิชิตแข่งกร้าว” ปลายปากกาของ อ.ปฏิทินที่
สันติเมทนีดล ผากไว้ในหนังสือเล่มนี้ “ความอ่อนโยนชนะ
ความแข่งกร้าว ของอ่อนชนะของแข็ง เรื่องนี้ทุกคนล้วนรู้ดี
ทะเลสาบสามารถเป็นแหล่งรวมของแม่น้ำทั้งหลายได้ก็เพราะตั้งอยู่
ในที่ต่ำกว่า ฉะนั้นจึงเป็นที่รวมของแม่น้ำน้อยใหญ่หลากหลาย
สายได้...”.



m.facebook.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 17:22

Site Value: 5,000

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: [Facebook - Today Highlight News - ข่าวเดิวันนี้] SDG Lab by Thammasat & AIS ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ...





MOVEMENT NEWS

ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ เอไอเอส เปิด SDG Lab by Thammasat & AIS ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกใน

POSTED ON 20/12/2023



เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย "SDG Lab" ที่อาคาร...

นายสมนึก เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส...

SDG Lab by Thammasat & AIS จึงมีความตั้งใจจะเป็น สถานที่เชิงสัญลักษณ์และส่งเสริมเรื่องการลดมลพิษ...

เทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นงานวิจัยเชิงนวัตกรรมด้าน 3D Printing, อุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องมือไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย...

พร้อมกันนี้ ยังมีการพร้อมสร้าง SMART City ส่วนการทำ Smart Farm ครอบคลุมบริเวณอุทยานการเรียนรู้ 100 ปี...

นอกจากนี้ กังนำ 5G เข้ามาเป็นส่วนช่วยการพัฒนาความยั่งยืนของเมือง เช่น การนำรถยนต์ไร้คนขับมาใช้งาน...

ผ.ศ. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว...

นางกิติยา ชันธุระวาน ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "SDG Lab by Thammasat & AIS...

Hotline Center advertisement: โทร 0-2345-1165, E-mail: pakawans@off.ftd.or.th

Advertisement for rugged devices: 16 Models Available, Built tough and precision machined.